



## รายงานสรุป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2555

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบันครพนม

วางแผนและงบประมาณ

31 สิงหาคม 2554

## บทสรุป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทบทวนยุทธศาสตร์และสามารถจัดทำแผนงบประมาณของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำเร็จ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งสามารถนำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีเป้าหมายของการจัดทำโครงการ คือบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 คน ผู้รับผิดชอบคือฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ผลการดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน โครงการได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมปัญญาวิ อาคาร 50 พรรษามหาวิชา สภามหาวิทยาลัยนครพนม ผลการประเมินผลจากแบบสอบถามมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 50 คน

จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประชุมที่ชัดเจนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.22) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับมีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบ ชัดเจน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.86) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมสอดคล้องกับหัวข้อการประชุมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.08) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการประชุมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.32) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการประสานงานและการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.90) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม ครบถ้วนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.14) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับความเข้าใจในการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.00) ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.16)

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของคณะฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาคณะฯ ต่อไป ดังนั้น งานแผนและงบประมาณ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2552 -2556) อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนพัฒนาที่นำไปสู่ความก้าวหน้า โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้พันธกิจหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง จะมียุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละพันธกิจ ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนามีวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเครื่องมือช่วยให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้คณะฯ นำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรบริหารของของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แบบมีส่วนร่วมภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. เพื่อนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. เพื่อได้แนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย/กิจกรรมหลัก	ดัชนีชี้วัด (KPI)			
	ด้านผลผลิต (output)	ด้านผลลัพธ์ (outcome)	ด้านเวลา	ด้านค่าใช้จ่าย
<p><b>เป้าหมายเชิงปริมาณ</b> -จำนวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน</p> <p><b>เป้าหมายเชิงคุณภาพ</b> - คณะฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2552 – 2565) และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและนโยบายของรัฐ</p>	<p>คณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์(ฉบับปรับปรุง) และมีแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2552 – 2565) และสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและนโยบายของรัฐ</p>	<p>คณะฯ ได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้จัดทำแผนที่มีความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบันกรอบอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)</p>	<p>31 สิงหาคม 2554</p>	<p>25,500 บาท</p>

